

# CẨM NANG PHỤ HUYNH

TRƯỜNG MẦM NON VINSCHOOL



## THƯ NGỎ

Trân trọng chào đón quý phụ huynh và các em học sinh đến với trường Mầm non Vinschool!

Với vị thế là hệ thống giáo dục lớn nhất cả nước hiện nay, Vinschool là đơn vị đi đầu, tiên phong dẫn dắt xu hướng giáo dục tại Việt Nam và đã 2 lần được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp bằng khen về đổi mới giáo dục. Vinschool là trường Việt Nam đầu tiên thực hiện chuyển đổi từ dạy học theo nội dung và kiến thức, dạy học theo sách giáo khoa sang dạy học theo chuẩn đầu ra hay còn gọi là dạy học phát triển năng lực, tập trung vào rèn luyện kỹ năng phẩm chất, trang bị toàn diện cho học sinh những kỹ năng của thế kỷ 21 để thành công trong một xã hội đang biến động không ngừng. Vinschool tự hào là hệ thống trường Việt Nam đầu tiên và duy nhất đạt giá trị toàn diện của Hội đồng các trường Quốc tế CIS với việc chuẩn hóa trên tất cả các mảng: xây dựng chương trình, đào tạo giáo viên, dạy học và vận hành các dịch vụ giáo dục. Vinschool mang sứ mệnh ươm mầm tinh hoa, đào tạo học sinh trở thành những công dân có trách nhiệm, có hoài bão với đầy đủ phẩm chất và năng lực để sống hạnh phúc, thành công, góp phần tích cực xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. Trường Mầm non Vinschool ưu tiên tạo ra môi trường giáo dục hài hòa để học sinh phát triển trí tuệ, năng lực tư duy và năng lực Cảm xúc – Xã hội, trang bị cho các em bước khởi đầu vững chắc trong những năm đầu đời.

Bên cạnh đó, để đạt được mục tiêu phát triển toàn diện, các em học sinh cần nhận được sự hỗ trợ và sự giúp đỡ từ nhiều phía. Sự quan tâm, hợp tác và hỗ trợ của quý phụ huynh là rất cần thiết và luôn được nhà trường trân trọng và đánh giá cao.

Chúng tôi hiểu việc hòa nhập vào môi trường mới là điều không dễ dàng với nhiều trẻ trong giai đoạn đầu đời. Nhưng với môi trường hiện đại, thân thiện, với đội ngũ giáo viên nhiệt huyết, yêu trẻ, đạt chuẩn cao về kiến thức, kỹ năng nghề, Mầm non Vinschool sẽ luôn là địa chỉ tin cậy giúp các con được an toàn và thích nghi nhanh chóng với môi trường mới.

Trân trọng cảm ơn quý phụ huynh đã tin tưởng và lựa chọn Vinschool để gửi gắm tương lai cho con mình. Chúng tôi cảm thấy rất tự hào và tin chắc rằng các con sẽ hạnh phúc, an toàn, phát triển toàn diện về sức khỏe thể chất, tinh thần và trí tuệ dưới mái trường thân yêu này.

Ban Giám hiệu  
Trường Mầm non Vinschool



# TÂM NHÌN, SỨ MỆNH CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC VINSCHOOL

## Tầm nhìn

Tầm nhìn của Vinschool là trở thành một Hệ thống Giáo dục Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế.

## Sứ mệnh

Sứ mệnh của Vinschool là ươm mầm tinh hoa, đào tạo học sinh trở thành những công dân có trách nhiệm, có hoài bão với đầy đủ phẩm chất và năng lực để sống hạnh phúc, thành công, góp phần tích cực xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

## Hệ giá trị cốt lõi của Vinsers

Ham học hỏi - Chủ động - Chính trực - Sáng tạo - Tôn trọng.

## Kỳ vọng của trường Mầm non Vinschool

Trên cơ sở kết quả giáo dục, đối với hệ Mầm non, nhà trường và trẻ đều có những kỳ vọng như sau:

- Học sinh có quyền kỳ vọng nhà trường là nơi an toàn và tự do khám phá bản thân, nơi trau dồi kiến thức và rèn luyện kỹ năng.
- Nhà trường mong đợi các em có hành vi ứng xử tích cực, chủ động, tự lập, mạnh dạn và tự tin trong tất cả các hoạt động.
- Giáo viên và đội ngũ nhân viên nhà trường có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ các em; giúp các em phát triển đều ở các lĩnh vực và trang bị cho các em hành trang sẵn sàng vào bậc Tiểu học.
- Nhà trường mong muốn có sự tôn trọng, hợp tác và đồng hành của các bậc phụ huynh vào hành trình học tập và phát triển của các em.



# THÔNG TIN CHUNG

## Chương trình học

Chương trình giáo dục Mầm non Vinschool được thiết kế theo định hướng giáo dục dựa trên năng lực, giúp trẻ phát triển toàn diện, hài hòa giữa thể chất, trí tuệ, tinh thần, phẩm chất và mối quan hệ xã hội.

- Đối với các em học sinh từ 18 tháng đến 4 - 5 tuổi: Chương trình giáo dục Mầm non Vinschool được thiết kế dựa trên khung Chương trình Giáo dục Mầm non Anh Quốc (EYFS), đảm bảo sự phát triển cân bằng cho trẻ với 7 lĩnh vực học tập bao gồm: Giao tiếp & Ngôn ngữ, Phát triển Thể chất, Kỹ năng đọc viết, Toán học, Hiểu về Thế giới, Nghệ thuật biểu đạt & Thiết kế, Phát triển Cá nhân và Cảm xúc - Xã hội; chú trọng phát triển năng lực tư duy, kích thích trí tò mò, tư duy đa chiều và sáng tạo cho trẻ.
- Đối với học sinh Alvin 5 tuổi: các em bắt đầu bước vào Chương trình phổ thông theo hệ thống Chương trình phổ thông Cambridge với các cấu phần Tiếng Anh, Toán và Khoa học được Việt hóa (dành cho Hệ Chuẩn và Hệ Nâng cao); hoặc được giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh bởi giáo viên Quốc tế (Hệ Cambridge).

Lĩnh vực Phát triển Cá nhân và Cảm xúc – Xã hội được phát triển dựa trên khung năng lực của CASEL (Tổ chức dẫn đầu phong trào năng lực Cảm xúc – Xã hội); trang bị cho trẻ kỹ năng sống, khả năng nhận thức và quản lý cảm xúc, nhận diện các hành vi phù hợp, biết tôn trọng, hợp tác và quan tâm đến mọi người xung quanh.

Chương trình Tiếng Anh (ESL) đáp ứng chuẩn đầu ra theo Chương trình ESL Cambridge Stage 1, giúp trẻ phát triển năng lực ngoại ngữ một cách tự nhiên, xây dựng nền tảng vững chắc về ngữ âm và phát triển kỹ năng tiền đọc viết ngay từ lứa tuổi Mầm non.

Đánh giá: Học sinh được đánh giá trong suốt quá trình học dựa trên Bộ chuẩn đầu ra Chương trình Cambridge. Với bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng, minh bạch, vì sự tiến bộ của học sinh, phụ huynh dễ dàng biết được năng lực nào con đã thành thạo, năng lực nào con cần cải thiện; từ đó, phối hợp với nhà trường để lên lộ trình học tập và phát triển phù hợp nhất với từng học sinh.

## Lịch năm học

Năm học tại trường Mầm non Vinschool được chia thành 2 học kỳ:

**Học kỳ I:** bắt đầu từ 17/6 đến 23/12. Học sinh được nghỉ Giáng sinh và kết thúc Học kỳ I từ ngày 24/12 đến ngày 31/12 hằng năm.

**Học kỳ II:** bắt đầu từ 02/01 đến 30/5.

Nhà trường công bố lịch năm học chính thức trên Website của trường để phụ huynh và học sinh có thể theo dõi được lịch học, lịch sự kiện và lịch nghỉ lễ.

# THỜI GIAN BIỂU

Lịch hoạt động điển hình của trẻ:

## Dành cho học sinh lứa tuổi nhà trẻ

Buổi sáng		Buổi chiều	
07h30-08h00	Đón trẻ - Thể dục sáng	14h00-14h30	Hoạt động tập thể
08h00-08h30	Ăn sáng	14h30-15h00	Ăn xế
08h30-08h45	Trò chuyện đầu ngày	15h00-15h30	Trung tâm học tập
08h45-09h15	Hoạt động tập thể	15h30-15h55	Chơi tự do/Hoạt động tập thể
09h15-09h20	Uống sữa chua Yakult	15h55-16h00	Uống sữa
09h20-09h45	Trung tâm học tập	16h00-17h30	Trả trẻ
09h45-10h15	Giờ chơi		
10h15-10h45	Hoạt động tập thể		
10h45-11h45	Ăn trưa		
11h45-14h00	Nghỉ trưa		

## Dành cho học sinh lứa tuổi mẫu giáo

Buổi sáng		Buổi chiều	
7h30-7h50	Đón trẻ - Thể dục sáng	14h00-14h30	Hoạt động tập thể
7h50-8h30	Ăn sáng	14h30-15h00	Ăn xế
8h30-9h00	Trò chuyện đầu ngày	15h00-15h30	Trung tâm học tập
9h35-10h00	Trung tâm học tập	15h30-15h55	Chơi tự do/Hoạt động tập thể
10h00-10h30	Giờ chơi	15h55-16h00	Uống sữa
10h30-11h00	Hoạt động tập thể	16h00-17h30	Trả trẻ
11h00-12h00	Ăn trưa		
12h00-14h00	Nghỉ trưa		

(\* ) Thời gian biểu có thể thay đổi tùy tình hình thực tế



### **Ngày cuối tuần**

Trường không mở cửa vào những ngày nghỉ cuối tuần (Thứ Bảy, Chủ nhật) trừ những sự kiện hay hoạt động được thông báo trước.

### **Sự kiện, ngày Hội, ngày Lễ**

Nhà trường thường xuyên tổ chức các ngày Lễ, Hội, sự kiện trong suốt năm học. Trong đó, học sinh sẽ được khuyến khích và tạo điều kiện để đóng vai trò chủ trì trong công tác chuẩn bị và tổ chức, dưới sự dẫn dắt và hỗ trợ của giáo viên.

Chi tiết các sự kiện, ngày lễ, hội được công bố trong phần Lịch năm học trên website của trường.

### **Quy chế tuyển sinh**

Chính sách tuyển sinh, dự tuyển đầu vào được công bố trong phần Tuyển sinh trên website của trường,



## Tiêu chuẩn về trang phục

Tất cả học sinh được khuyến khích mặc đồng phục khi đến trường, đặc biệt bắt buộc khi tham gia các hoạt động dã ngoại, sự kiện và hoạt động ngoài trường học. Đồng phục là cách thể hiện bản sắc và niềm tự hào về ngôi trường của trẻ đối với cộng đồng; đồng thời cũng để đảm bảo sự kiểm soát và an toàn cho học sinh khi tham gia các hoạt động ngoài khuôn viên trường học.

Đồng phục cần được thêu/ghi tên để tránh thất lạc và giúp các em tự bảo quản đồ dùng của mình. Phụ huynh cần chuẩn bị cho con quần áo thay/ dự phòng và túi đựng quần áo bẩn trong balo.

Vào các tiết thể chất, học sinh phải mang giày và mặc trang phục thể thao để đảm bảo an toàn và thuận lợi trong vận động.

Nhà trường yêu cầu học sinh mang giày khi đi học và cần đội mũ khi tham gia hoạt động dưới trời nắng ở ngoài trời.

Phụ huynh có thể mua đồng phục bằng hình thức đặt hàng online qua website:

<http://uniform.vinschool.edu.vn/> hoặc mua trực tiếp tại trường (chỉ áp dụng tại Hải Phòng và Thanh Hóa).

## Tư trang

Nhà trường khuyến cáo học sinh không mang trang sức, tiền hay các vật dụng có giá trị đến trường. Nhà trường không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng tư trang cá nhân nào của các em.

Nếu trẻ thường đeo hoa tai, vì lý do an toàn, phụ huynh chỉ nên cho trẻ đeo các loại hoa tai nhỏ khi đi học. Không được đeo hoa tai loại vòng hay toòng teng.

## Đi muộn

Nếu vì lý do đặc biệt, học sinh sẽ đi học muộn hay cần đón sớm, phụ huynh vui lòng thông báo trước trực tiếp cho giáo viên lớp hoặc nhắn tin trên KidsOnline.

## Xin nghỉ học

Phụ huynh vui lòng thông báo cho giáo viên bằng điện thoại hoặc qua KidsOnline trước 08h30 sáng. Phụ huynh cần thông báo lý do xin nghỉ cũng như các thông tin về bệnh trạng nếu trẻ bị ốm.

Nếu trẻ nghỉ học không có lý do, giáo viên sẽ điểm danh “nghỉ học không phép” cho đến khi nhà trường nhận được thông báo từ gia đình.

Nếu trẻ nghỉ học dài ngày (trên 3 ngày), cần báo và làm đơn gửi cho giáo viên để được tư vấn, hỗ trợ hoàn phí ăn và (hoặc) giữ chỗ học cho con.

## Khi đi học lại

Trong trường hợp học sinh nghỉ học vì ốm:

- Học sinh chỉ quay trở lại trường khi hoàn toàn khỏe mạnh và/ hoặc được sự cho phép của bác sĩ;
- Phụ huynh cung cấp thông tin cần lưu ý trong việc chăm sóc cho học sinh sau khi mới khỏi bệnh để giáo viên và nhân viên y tế nhà trường hỗ trợ và tiếp tục theo dõi.

## Sinh nhật

Ngày 15 hàng tháng, nhà trường sẽ tổ chức sinh nhật cho tất cả các em học sinh có ngày sinh nhật cùng tháng tại lớp. Nhà trường không nhận bất kỳ loại thực phẩm, bánh kẹo bên ngoài nào để đảm bảo sự công bằng cho tất cả các trẻ và đặc biệt là vấn đề về an toàn thực phẩm.

## Đón trả học sinh

### Thời gian đón trả học sinh:

+ Đón trẻ: 7h30 - 8h30, Phụ huynh gửi con trực tiếp cho giáo viên tại lớp học. Các trường hợp đến sau 8h30, phụ huynh vui lòng cho con ăn sáng tại nhà và không đưa con trực tiếp lên lớp, giáo viên sẽ đón con tại sảnh/khu vực lễ tân.

+ Trả trẻ: 16h00 - 17h30. Sau 17h30, học sinh sẽ được giáo viên chuyển sang lớp trông muộn. Tại đây, trẻ sẽ có suất ăn nhẹ. Phụ huynh sẽ nộp phí trông muộn theo quy định của nhà trường. Thời gian trông muộn không quá 18h30.

### Thẻ đón trả học sinh:

Thẻ đón trả học sinh dùng để xuất trình ra vào trường và phụ huynh cần đeo thẻ khi ở trong khuôn viên trường.

### Đăng kí người đón trả trẻ:

- PHHS có trách nhiệm đăng ký thông tin người đón trả học sinh tại trường trước ngày con bắt đầu nhập học (thông tin cá nhân, quan hệ với học sinh, số điện thoại, hình ảnh).

- Học sinh chỉ được trả cho đúng người trong Danh sách Đón trả đã được đăng kí với nhà trường và có kí xác nhận bàn giao trẻ.

- Trường hợp nhờ người khác đón thay, phụ huynh cần gọi điện cho giáo viên, đồng thời gửi tin nhắn xác nhận thông báo bằng đúng số điện thoại của mình cho giáo viên thông tin về người đón hộ (Tên, năm sinh, số CCCD, số điện thoại, hình dạng bên ngoài) trước giờ đón học sinh. Giáo viên sẽ kiểm tra thông tin về người đón hộ và gọi điện thoại xác nhận lại thông tin mà PH đã cung cấp trước khi trả học sinh.

- Khi có nhu cầu thay đổi Danh sách đăng kí người đón trả trẻ (xóa danh sách hoặc bổ sung thêm), phụ huynh vui lòng gửi thông báo/ tin nhắn trên Kidsonline và cập nhật ngay với giáo viên lớp. Nhà trường chỉ trả học sinh cho người đăng kí đón trả mới khi phụ huynh hoàn tất thông tin đăng kí và gửi cho giáo viên lớp.

## Thể dục buổi sáng

Trẻ được tập những bài tập thể dục sáng nhẹ nhàng vui vẻ. Đây là hoạt động bổ ích không chỉ giúp trẻ tỉnh táo bước vào một ngày hoạt động, mà còn giúp rèn luyện hô hấp và tăng cường sức khỏe cơ xương. Phụ huynh cần đưa trẻ đi học đúng giờ để trẻ có thể tham gia vào hoạt động thể chất này.

## Ăn sáng

Nhà trường cung cấp bữa ăn sáng và bữa nhẹ vào giữa buổi sáng cho trẻ. Giờ ăn sáng của trẻ từ 7h50 đến 8h30. Sau 8h30, nhà trường không phục vụ ăn sáng, phụ huynh vui lòng cho con ăn sáng ở nhà.

## Ăn trưa

Trường Mầm non Vinschool phục vụ bữa ăn trưa cho tất cả học sinh mầm non. Thực đơn được cập nhật tới phụ huynh hàng tuần qua KidsOnline.

Nhà trường tổ chức cho trẻ ăn trưa tại khu vực lớp học. Giáo viên luôn trực vào các giờ ăn của trẻ; khuyến khích tính tự lập của trẻ trong các giờ ăn; động viên và hỗ trợ trẻ ăn hết suất, ăn đa dạng món ăn khác nhau.

## Ăn chiều

Tùy theo ca học, bữa ăn chiều của học sinh sẽ được tổ chức sau giờ ngủ trưa hoặc sau tiết học đầu tiên của buổi chiều.

## Ngủ trưa

Trẻ có giấc ngủ trưa kéo dài từ 1 đến 2 giờ. Đây là quãng nghỉ quan trọng giúp cơ thể trẻ lấy lại thăng bằng, khôi phục năng lượng sau một buổi sáng hoạt động tích cực. Để con có giấc ngủ đủ, ngủ sâu, ở nhà, phụ huynh cần tập cho con ngủ đúng giờ, đi ngủ sớm và thức dậy sớm. Giấc ngủ đêm đến muộn và dậy muộn vào buổi sáng không chỉ làm mất cơ hội tham gia các hoạt động đầu giờ sáng của trẻ mà còn ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa, khiến trẻ dễ bị mệt mỏi.





## **Xe buýt của trường**

Dịch vụ xe buýt là dịch vụ lựa chọn thêm và được sắp xếp theo khả năng đáp ứng của nhà trường và nguyện vọng của phụ huynh. Dịch vụ xe buýt chỉ được đảm bảo trong trường hợp phụ huynh đã hoàn tất việc đóng phí dịch vụ xe buýt cho học sinh và nhà trường sắp xếp được tuyến xe phù hợp với đăng ký của học sinh.

Nhà trường cung cấp dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh với hai hình thức "Tại nhà" và "Tại điểm". Với hình thức đón "Tại điểm", danh sách điểm đón cố định của từng trường được công bố, cập nhật tại website: [vinschool.edu.vn](https://vinschool.edu.vn) và trên ứng dụng xe buýt của nhà trường. Để công tác tổ chức tuyến xe đưa đón học sinh đảm bảo an toàn, đúng quy định, đồng thời xây dựng nề nếp, phong cách và tính tự lập cho học sinh, nhà trường đề nghị phụ huynh tuân thủ "Quy định sử dụng dịch vụ xe buýt". Vui lòng xem chi tiết tại đây: <https://vinschool.edu.vn/cuoc-song-hoc-duong/dich-vu-xe-buyt/>

## **AN TOÀN HỌC ĐƯỜNG**

Mầm non Vinschool được vận hành theo tiêu chuẩn của Hội đồng các trường Quốc tế CIS, đặc biệt là các tiêu chuẩn về an ninh, an toàn học đường, tiêu chuẩn về bảo vệ trẻ em cũng như các tiêu chuẩn về dạy học và chăm sóc trẻ. 100% giáo viên Vinschool được tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí khắt khe về kinh nghiệm, chuyên môn sư phạm, và sự tận tâm yêu trẻ theo tiêu chuẩn mầm non Quốc tế.

### **Chính sách bảo vệ trẻ em**

Mục tiêu của Vinschool là tạo ra một môi trường an toàn và tích cực cho học sinh. Vinschool có trách nhiệm đạo đức và pháp lý đối với trẻ em nhằm ngăn chặn và xử lý những tổn hại do cố ý hoặc vô ý, xảy ra ở trong hoặc ngoài khuôn viên của nhà trường. Chi tiết Chính sách bảo vệ trẻ em tại đây:

<https://bit.ly/chinhhsachbaovetreem>

Email: [baovehocsinh@vinschool.edu.vn](mailto:baovehocsinh@vinschool.edu.vn) (để phản ánh các sự vụ ảnh hưởng đến an toàn trẻ em)

### **Quy định chống bạo lực/ bắt nạt học đường**

Nhà trường khuyến khích học sinh chia sẻ và cùng chung tay đẩy lùi hành vi bạo lực/ bắt nạt học đường, Vinschool không chấp nhận bất kỳ hình thức hành vi bạo lực/bắt nạt học đường nào.

Chi tiết Quy định chống bạo lực/ bắt nạt học đường tại đây: <https://bit.ly/Quydinghchongbatnathocduong>

### **Quy định sản xuất và sử dụng hình ảnh cá nhân**

Vinschool được toàn quyền sử dụng hình ảnh của cá nhân một cách hợp pháp và đảm bảo không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào tới danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân. Bằng việc xác nhận đồng ý với Thỏa thuận nhập học trên VinschoolOne, phụ huynh và học sinh đồng ý cho Vinschool sử dụng hình ảnh cá nhân cho mục đích quản trị và truyền thông (với các hạng mục cụ thể được liệt kê ở mục B-1.2 trong link tài liệu bên dưới) không giới hạn thời gian, nền tảng. Trường hợp phụ huynh/học sinh muốn hạn chế/từ chối việc sử dụng hình ảnh của mình hoặc của học sinh, cần thông báo cho nhà trường và các bên liên quan bằng văn bản. Vinschool chỉ lựa chọn hợp tác với đối tác, đơn vị uy tín để sản xuất hình ảnh và cam kết lưu trữ hình ảnh an toàn.

Phụ huynh/học sinh được phép chụp ảnh hoặc quay phim trong khuôn viên và các sự kiện của nhà trường, ngoại trừ khu vực hạn chế có biển báo cấm quay phim chụp ảnh và các sự kiện đặc biệt hạn chế quay chụp được thông báo từ nhà trường. Khi quay phim, chụp ảnh tại sự kiện của nhà trường, phụ huynh/học sinh cần tuân theo các nguyên tắc được liệt kê ở mục A-3.2 trong link chi tiết bên dưới, nhằm bảo vệ quyền lợi của các cá nhân liên quan. Nếu phụ huynh/học sinh không tuân theo các nguyên tắc ở mục A-3.2 này, nhà trường có quyền từ chối hoặc rút lại quyền cho phép quay phim, chụp ảnh bất cứ lúc nào; cũng như có thể sẽ khởi kiện theo pháp luật với một số trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng.

Chi tiết Quy định về sản xuất và sử dụng hình ảnh cá nhân tại đây: <https://bit.ly/QĐSudunghinhanhVie>

### **Báo cháy và sơ tán khẩn cấp**

Trong trường hợp khẩn cấp, sẽ có còi báo động, toàn trường sẽ được sơ tán một cách nhanh chóng nhưng có trật tự. Sơ đồ chỉ dẫn chi tiết các lối thoát hiểm được dán tại tất cả các phòng, các hành lang. Tất cả giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường phải nắm rõ sơ đồ này.

Hàng năm sẽ có 2 lần diễn tập phòng cháy chữa cháy và 1 lần diễn tập phong tỏa trường học để toàn trường thực hành việc sơ tán khẩn cấp.

### **Hướng dẫn ứng phó khi thời tiết khắc nghiệt**

Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, bao gồm mưa bão và lũ lụt, Hệ thống Giáo dục Vinschool sẽ thực hiện theo quyết định, chỉ thị từ cơ quan ban ngành địa phương, Trung ương và Chính phủ Việt Nam.

Khi xuất hiện thời tiết bất thường, phụ huynh nên tham khảo các bước sau:

- Chú ý theo dõi tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thức của cơ quan ban ngành địa phương, Trung ương và Chính phủ Việt Nam.
- Trong trường hợp chính quyền địa phương thông báo về việc nghỉ học sau khi ngày học bắt đầu, phụ huynh sẽ được cập nhật thường xuyên và nhà trường sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo an toàn cho các học sinh đã có mặt tại trường, hoặc đang trên đường đến trường, cho tới khi các con có thể rời khỏi trường an toàn. Phụ huynh không nên mạo hiểm cố gắng đón con trong trường hợp thời tiết không cho phép.
- Phụ huynh nên cân nhắc kỹ về việc đưa con tới trường hoặc giữ con ở nhà trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bão lũ xảy ra hoặc đường sá, giao thông có thể gây nguy hiểm khi gửi các con tới trường, đồng thời trong trường hợp này học sinh được phép đến muộn hoặc nghỉ học.



### Thủ tục an ninh khi ra, vào trường

- Mục đích của việc kiểm soát ra vào trường là để đảm bảo an toàn cho học sinh và tất cả những người lớn đang có mặt tại trường; đồng thời bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường.

- Tất cả phụ huynh vào trường đều phải đeo thẻ đón trẻ và phải có hẹn trước trừ lúc đưa đón học sinh. Trường hợp quên thẻ, phụ huynh có thể xuất trình thông tin học sinh trên ứng dụng Kidsonline đang hoạt động để xác nhận thông tin.

- Khách đến trường để liên hệ cần phải đặt lịch hẹn trước. bảo vệ sẽ kiểm tra cuộc hẹn, xác nhận thông tin cá nhân của khách và cấp thẻ khách để khách ra vào trường.

Nhà trường đề nghị khách khi ra, vào trường luôn tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử, vui lòng xem chi tiết tại đây: <https://bit.ly/QuytacungxuVinschool>

### Nhận và chuyển đồ của phụ huynh gửi cho học sinh

Phụ huynh có thể gửi đồ cho học sinh tại khu vực bảo vệ. Nhà trường chỉ nhận và chuyển các vật dụng/đồ dùng cá nhân (chăn, gối, thảm, túi ngủ, quần áo, giày/dép, bình nước cá nhân, ...) và đồ dùng học tập của học sinh. Không nhận gửi các vật dụng đắt tiền như tiền bạc, đồ trang sức, máy tính bảng, điện thoại thông minh và các chất cấm theo quy định của cơ quan nhà nước .v.v.

Nhà trường có quyền từ chối nhận đồ gửi nếu người gửi không chứng minh rõ về nhân thân hoặc chưa xác định được danh tính của người gửi đối với người nhận, không xuất trình được các giấy tờ ủy quyền hoặc quyền giám hộ đối với học sinh.

Để nhà trường có thể kiểm soát vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, phụ huynh vui lòng không mang thức ăn/ đồ uống đến trường để tổ chức sinh nhật/ liên hoan cho học sinh.

Thức ăn/đồ uống do phụ huynh chuẩn bị cho học sinh phải được phê duyệt của Hiệu trưởng với lý do chính đáng (như ăn kiêng, chế độ dinh dưỡng đặc biệt do bệnh lý,...). Đồng thời, thức ăn/ đồ uống phải còn nguyên bao bì nhãn mác, hạn sử dụng. Đối với thức ăn tự chế biến thì phải có cam kết của phụ huynh về việc chịu trách nhiệm hoàn toàn khi có sự cố xảy ra đối với bản thân học sinh.

### Sử dụng trang thiết bị, hóa chất tại trường

Học sinh sẽ được hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ học tập và hóa chất thí nghiệm trong trường, lớp một cách an toàn. Các em không được mang đến trường hoặc lưu trữ các loại hóa chất nguy hiểm. Học sinh được yêu cầu tuân thủ đầy đủ nội quy nhà trường cũng như tại các phòng chức năng để đảm bảo an toàn của bản thân và người xung quanh.





## SỨC KHỎE HỌC ĐƯỜNG

### Phòng y tế

Sức khỏe của học sinh là nền tảng cho thành công trong học tập. Vinschool có phòng y tế riêng của trường và có nhân viên y tế làm việc toàn thời gian, thực hiện nhiệm vụ sơ cứu cho học sinh, nhân viên trường và xử lý các sự vụ liên quan đến y tế tại trường. Để đảm bảo cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hợp lý cho học sinh, nhà trường cần được thông báo bằng văn bản, kèm hồ sơ y tế (nếu có) về các trường hợp học sinh có vấn đề sức khỏe, dị ứng, động kinh, hay cần quan tâm đặc biệt... để các giáo viên và nhân viên có thể chú ý và biết cách hỗ trợ học sinh ở trường. Phụ huynh cần thảo luận và cập nhật thường xuyên với cán bộ y tế về các vấn đề sức khỏe của con, bao gồm lịch sử tiêm ngừa, dị ứng và các bệnh đã biết hoặc bệnh mới.

Khi học sinh cảm thấy không khỏe, các em sẽ được đưa đến phòng y tế để kiểm tra và chăm sóc. Đối với những học sinh bị ốm không thể tiếp tục buổi học/ngày học, nhà trường sẽ liên lạc với phụ huynh để tới đón học sinh. Trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc học sinh bị ốm nặng đột xuất khi ở trường, nhà trường sẽ đưa học sinh đến trung tâm y tế gần nhất. Nhân viên của trường sẽ đi cùng với học sinh và đợi cho tới khi phụ huynh đến.

### Cam kết về cung cấp thông tin sức khỏe học sinh

Trong “Lý lịch sức khỏe”, phụ huynh cam kết cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe của học sinh và các thông tin liên hệ của phụ huynh, đồng thời thông báo kịp thời cho nhà trường khi có bất kỳ thay đổi nào đối với các thông tin đã cung cấp. Việc cung cấp không đủ, không chính xác hoặc không cập nhật kịp thời những thay đổi mới về tình trạng sức khỏe của học sinh có thể dẫn đến việc nhà trường có quyền từ chối nhận hoặc yêu cầu học sinh thôi học (nếu sự việc nằm ngoài khả năng kiểm soát của nhà trường).

### Khám sức khỏe định kỳ

Học sinh được kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần/năm với các bác sĩ được đào tạo, huấn luyện bởi bệnh viện Vinmec, hoặc các bệnh viện khác tại tỉnh thành chưa có cơ sở của bệnh viện Vinmec, theo thông tư liên bộ hướng dẫn khám sức khỏe của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

## Tai nạn ốm đau và Cấp cứu Y khoa

Tai nạn ốm đau NHẸ	Bao gồm: đau đầu, ho, sốt dưới 39 độ C, vết thương đơn giản, chảy máu cam... và các ốm đau tai nạn khác không gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe người bệnh.
Tai nạn ốm đau NẶNG	Bao gồm (nhưng không giới hạn): Sốt cao trên 39 độ C, khó thở, tai nạn gây chảy máu nhiều, hạn chế vận động nhưng còn tỉnh táo, bỏng độ II, III, hóc dị vật còn thở được, ngộ độc, dị ứng không kèm theo biểu hiện kích thích, khó thở, tím tái...
Tai nạn ốm đau NGHIÊM TRỌNG	Bao gồm (nhưng không giới hạn): bệnh tim, hen tái phát gây ngừng thở, bỏng độ IV, V, vết thương đứt động mạch, hóc dị vật kèm theo biểu hiện vật vã, tím tái, ngừng thở, ngừng tim, đuối nước đã bất tỉnh, ngừng hô hấp...

Đối với tai nạn ốm đau nhẹ: Giáo viên chủ nhiệm gọi điện thông báo cho cha mẹ. Cán bộ y tế trao đổi tình trạng của học sinh với phụ huynh, cách xử lý y tế đã thực hiện và lấy ý kiến phụ huynh về việc tiếp tục chăm sóc học sinh tại trường hay tới đón học sinh về nghỉ ngơi. Khi học sinh có dấu hiệu sốt cao từ 37.5 độ C trở lên, bệnh nặng, bệnh lây nhiễm, đề nghị phụ huynh cho con đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa, chăm sóc tại gia đình và thông báo cho nhà trường về tình trạng bệnh của học sinh.

Cấp cứu Y khoa đối với tai nạn ốm đau nặng, nghiêm trọng: Trong trường hợp tai nạn hoặc bệnh bộc phát nghiêm trọng xảy ra ở trường, nhà trường sẽ cố gắng bằng mọi cách liên lạc với phụ huynh. Phụ huynh vui lòng thông báo với văn phòng khi có bất kỳ thay đổi nào về số điện thoại nhà, công ty hay số điện thoại liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.

Nhà trường sẽ đưa học sinh đến bệnh viện có đủ khả năng cấp cứu gần nhất trừ khi phụ huynh chỉ định phòng khám hoặc bệnh viện khác. Cán bộ y tế nhà trường sẽ đi cùng với học sinh đến phòng khám/bệnh viện và chờ đến khi phụ huynh đến.

### Cam kết về xử lý tình huống khẩn cấp

Trong các tình huống khẩn cấp phụ huynh ủy quyền cho nhà trường để tìm kiếm những tư vấn và điều trị y tế cho học sinh và đồng ý thanh toán hoặc hoàn trả cho nhà trường các chi phí tư vấn và điều trị cho học sinh.

### Bệnh truyền nhiễm

Học sinh khi bị mắc bệnh truyền nhiễm phải được giữ ở nhà và trình cho nhà trường giấy khám sức khỏe xác nhận hoàn toàn bình phục và không gây lây nhiễm khi đi học lại.

Khi một học sinh bị cảm, cúm hoặc mắc các bệnh thông thường nhưng dễ lây nhiễm khác, phụ huynh sẽ được yêu cầu để học sinh ở nhà để tránh lây bệnh cho các học sinh khác.

Học sinh bị nôn mửa hoặc tiêu chảy cần nghỉ ở nhà trong 48 giờ sau lần cuối phát bệnh. Nếu nhiệt độ cơ thể cao trên 37.5 độ C, học sinh phải ở nhà ít nhất trong 24 tiếng.

Các bệnh truyền nhiễm phổ biến:

1. Thủy đậu
2. Sởi Đức (Rubella)
3. Sởi
4. Quai bị
5. Viêm gan truyền nhiễm
6. Viêm kết mạc
7. Tay, chân, miệng
8. Chốc lở
9. Ghẻ, chấy rận
10. Bệnh Covid - 19
11. Các bệnh truyền nhiễm khác

### Đăng ký sử dụng thuốc tại trường

Nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả trong sử dụng thuốc, tránh ngộ độc thuốc cũng như các phản ứng phụ gây ra do sử dụng thuốc không đúng cách, phụ huynh xin lưu ý một số quy định trong việc sử dụng thuốc và chăm sóc sức khỏe học sinh tại trường như sau:

1. Các loại thuốc phụ huynh gửi cho học sinh uống tại trường cần có đơn thuốc do bác sĩ chỉ định. Trường hợp phụ huynh gửi thuốc có đơn của bác sĩ nhưng không có nhãn mác, hạn sử dụng, nơi sản xuất, phụ huynh cam kết miễn trừ trách nhiệm đối với nhà trường nếu xảy ra vấn đề uống thuốc tại trường.
2. Nhà trường không nhận gửi các loại Thuốc Kháng sinh, Thuốc bổ và Thực phẩm chức năng (trừ trường hợp có chỉ định của bác sĩ).
3. Với các loại thuốc không cần đơn chỉ định của bác sĩ, nhà trường chỉ nhận các loại thuốc siro điều trị triệu chứng, nước muối nhỏ mũi, oresol.
4. Phụ huynh có nhu cầu gửi thuốc cho con cần đăng ký trên ứng dụng KidsOnline và bàn giao thuốc trực tiếp cho nhân viên Y tế trực tại phòng Y tế trường. Nếu học sinh sử dụng dịch vụ đón trả bằng xe buýt của trường, phụ huynh đăng ký đơn dặn thuốc trên ứng dụng KidsOnline và bàn giao thuốc cho cô Giám sát xe buýt để chuyển lại cho nhân viên Y tế của nhà trường.

### Không hút thuốc trong trường học

Vinschool là trường học không hút thuốc (smoke-free school). Nhà trường yêu cầu tất cả học sinh, phụ huynh, khách, giáo viên và nhân viên không hút thuốc lá/thuốc lá điện tử trong khuôn viên trường học tại bất kỳ thời điểm nào.

### Miễn trừ trách nhiệm trong các hoạt động thể chất và dã ngoại

Nhà trường luôn nỗ lực đảm bảo sự an toàn chung cho học sinh cũng như đảm bảo việc chăm sóc hợp lý, theo dõi cẩn thận và giám sát chặt chẽ trong các chương trình, sự kiện, các buổi dã ngoại, các chuyến đi và các hoạt động thể chất khác nhau (gọi tắt là các hoạt động) được tổ chức hoặc tài trợ bởi nhà trường.

Phụ huynh có quyền từ chối cho con tham gia các hoạt động trên nếu phụ huynh cảm thấy con không khoẻ hoặc không an toàn. Phụ huynh đã lường trước những rủi ro mà các hoạt động này có thể mang lại và chấp nhận chịu trách nhiệm cho những rủi ro, chấn thương thuộc bất kỳ loại hoạt động nào. Phụ huynh đồng ý trao quyền, miễn trừ trách nhiệm, và thỏa thuận sẽ không kiện nhà trường cũng như các cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường trong các hoạt động.

Phụ huynh cần có trách nhiệm thông báo với nhà trường về các bệnh tật có sẵn của học sinh, cũng như nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm túc những nguyên tắc ứng xử và những quy định đã được đề ra bởi người giám sát hoạt động, hoặc được ghi trong Nội quy của nhà trường.





## LIÊN LẠC GIỮA PHỤ HUYNH VÀ NHÀ TRƯỜNG

### Thông tin liên lạc

Vinschool tin rằng việc giữ liên lạc tốt giữa phụ huynh và nhà trường là điều rất cần thiết để đảm bảo trải nghiệm học tập tốt nhất cho con. Nhà trường cần thông tin cập nhật chi tiết về địa chỉ nhà, email và số điện thoại liên lạc của phụ huynh, bao gồm cả địa chỉ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Nhà trường sẽ kiểm tra thông tin chi tiết của phụ huynh vào đầu mỗi năm học. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào trong năm, xin vui lòng thông báo cho nhà trường

### Thời gian liên hệ

Trừ khi có hẹn trước, khách đến liên hệ vui lòng đến trường sau 09h00 sáng và trước 5h30 chiều. Vui lòng không đến trường sau 05h30 chiều, trừ khi có sự kiện do nhà trường tổ chức và phụ huynh được mời đến trường tham gia, xem biểu diễn hay đón trẻ.

Khi đến khuôn viên trường, phụ huynh cần mang thẻ Đón trả học sinh, mặc trang phục lịch sự, hành vi văn minh, giao tiếp đúng mực với giáo viên, cán bộ nhà trường và các phụ huynh khác, phù hợp với môi trường sư phạm. Nhà trường có quyền từ chối tiếp những đối tượng đến liên hệ với thái độ thô lỗ, văng tục, trong trạng thái vừa sử dụng rượu bia hay chất kích thích.



## Người được phụ huynh ủy quyền

Trong trường hợp phụ huynh ủy quyền cho người khác thay mặt và quyết định các vấn đề của học sinh ("Người được ủy quyền"), phụ huynh cần thông báo cho Giáo viên chủ nhiệm bằng văn bản và cung cấp:

- Số điện thoại liên hệ bao gồm số điện thoại của cả bố và mẹ ở nơi công tác/du lịch/tạm trú (nếu có)
- Thông tin của Người được phụ huynh ủy quyền trong thời gian đó, bao gồm: Tên; Số điện thoại; Chứng minh thư/CCCD/Hộ chiếu; Mối quan hệ với phụ huynh; Văn bản, bằng chứng chứng minh việc ủy quyền (VD: Giấy ủy quyền có chữ ký phụ huynh và người được ủy quyền, tin nhắn trên điện thoại - là số đã đăng ký với nhà trường).

Người được phụ huynh ủy quyền phải thay mặt phụ huynh ký tất cả các giấy tờ và tài liệu cũng như đưa ra các quyết định liên quan đến học sinh. Người được phụ huynh ủy quyền phải thực hiện mọi trách nhiệm cần thiết của phụ huynh về các vấn đề bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc: học tập, sức khỏe và phúc lợi của học sinh...

Nhà trường hy vọng mọi thông báo liên quan đến học sinh mà nhà trường gửi cho Người được phụ huynh ủy quyền sẽ được chuyển giao hoặc truyền đạt đến phụ huynh càng sớm càng tốt

## KidsOnline

Giáo viên sẽ cập nhật tình hình học tập của trẻ trên KidsOnline. Mỗi trẻ sẽ có một tài khoản KidsOnline riêng- nơi lưu giữ và trao đổi thông tin giữa giáo viên và phụ huynh. Truy cập vào tài khoản KidsOnline của trẻ, phụ huynh có thể:

- Cập nhật thông tin về các hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt của con ở trường (Kế hoạch học, thực đơn, hình ảnh các hoạt động của con, thư chủ đề, nguồn tài liệu học tập, các vấn đề cần lưu ý của con trong ngày,...)
- Đăng ký gửi thuốc cho học sinh với nhân viên y tế trường học, cập nhật chiều cao, cân nặng, sức khỏe của con, lịch sử bệnh,... dựa trên kết quả khám sức khỏe định kỳ.
- Cập nhật các thông báo, tin tức của nhà trường.
- Sử dụng những tính năng vượt trội của hệ thống để gửi lời nhắn tới cô giáo mỗi ngày.
- Cập nhật đánh giá sự tiến bộ của trẻ định kỳ.
- Trao đổi hai chiều với cô giáo về tình hình sinh hoạt, vui chơi và rèn luyện của con.

## Website

<https://vinschool.edu.vn/>

Website của nhà trường là trang thông tin chính thức, nơi phụ huynh có thể tìm thấy các thông tin chung về nhà trường, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình học tập...

## Facebook

<https://www.facebook.com/mamnonvinschool.vn> Trang Facebook của nhà trường là nơi chia sẻ các hình ảnh, video về các hoạt động của trẻ tại Vinschool. Đây cũng là nơi phụ huynh chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con và là kênh thông tin giúp nhà trường gửi các thông báo về sự kiện, vấn đề phát sinh và các lưu ý khi cần thiết.

Phụ huynh vui lòng liên hệ trực tiếp với Ban Giám hiệu nhà trường khi có bất cứ ý kiến hay câu hỏi, vướng mắc nào. Nhà trường không trả lời các ý kiến, câu hỏi được trao đổi trên Facebook.

Nhà trường sẽ tổ chức chụp ảnh, ghi hình các sự kiện của học sinh và có quyền sử dụng các hình ảnh vào mục đích liên quan đến hoạt động và quảng bá của nhà trường.

Trường hợp phụ huynh không đồng ý nhà trường sử dụng hình ảnh của con, xin vui lòng thông báo với nhà trường qua email và (hoặc) với giáo viên ở lớp.



## Họp Phụ huynh

Nhà trường sẽ tổ chức các cuộc họp định kỳ giữa phụ huynh và giáo viên. Lịch họp trong năm đã được đã được ghi chú trong Lịch năm học và sẽ được gửi thông báo nhắc lại trước 1 tuần diễn ra.

Ngoài ra, phụ huynh có thể yêu cầu hẹn gặp giáo viên, Hiệu phó hay Hiệu trưởng vào bất cứ thời gian nào bằng cách sắp xếp hẹn trước với văn phòng nhà trường.

## Quà tặng của phụ huynh

Món quà lớn nhất với cán bộ giáo viên Vinschool là sự phát triển và tiến bộ của các em học sinh. Vào các dịp Lễ, Tết, cán bộ giáo viên của trường được yêu cầu không nhận phong bì, quà tặng từ các phụ huynh dưới bất cứ hình thức nào, ngoại trừ thiệp do học sinh tự làm.

## Câu hỏi, mối quan tâm hoặc khiếu nại

Nếu phụ huynh cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với giáo viên lớp. Nếu giáo viên chưa thể giải đáp những thắc mắc cho quý vị, xin vui lòng liên hệ với Ban Giám hiệu nhà trường để được giải quyết kịp thời các mối quan tâm của phụ huynh.

## Các kênh thông tin liên hệ:

### • Các trường Mầm non Vinschool miền Bắc, miền Trung:

Liên hệ với bộ phận Tuyển sinh và Chăm sóc khách hàng: 18006511 (chọn ngôn ngữ và bấm số máy lẻ 1).

### • Các trường Mầm non Vinschool miền Nam:

Liên hệ với bộ phận Tuyển sinh và Chăm sóc khách hàng: 18006511 (chọn ngôn ngữ và bấm số máy lẻ 2).

## Email liên hệ:

### • Các trường Mầm non Vinschool miền Bắc, miền Trung:

- Email thông báo các thông tin của nhà trường: [info@vinschool.edu.vn](mailto:info@vinschool.edu.vn)

- Email thông báo và trả lời các thông tin tuyển sinh: [tuyensinh@vinschool.edu.vn](mailto:tuyensinh@vinschool.edu.vn)

### • Các trường Mầm non Vinschool miền Nam:

- Email thông báo các thông tin của nhà trường: [info.hcm@vinschool.edu.vn](mailto:info.hcm@vinschool.edu.vn)

- Email thông báo và trả lời các thông tin tuyển sinh: [tuyensinh.hcm@vinschool.edu.vn](mailto:tuyensinh.hcm@vinschool.edu.vn)

**Website Vinschool:** <https://vinschool.edu.vn/>

## Fanpage chính thức của Nhà trường:

• Fanpage Hệ thống Giáo dục Vinschool: <https://www.facebook.com/vinschool.vn>

• Fanpage Khối Mầm non Vinschool: <https://www.facebook.com/mamnonvinschool.vn>

**Liên hệ tổng đài Tổng hiệu trưởng Vinschool:** 096 437 3935





VINSCHOOL  
Nơi ươm mầm tinh hoa

